

## THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2024)

**CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG  
(03/3/1959 – 03/3/2024) VÀ 35 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (03/3/1989 – 03/3/2024)**

### KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN, CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ VÀ TÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

#### 1. Các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Thị xã tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và người có công với cách mạng; ngoài các nguồn của Trung ương và của tỉnh, ngân sách thị xã đã chi tặng quà cho 1.069 đối tượng với tổng số tiền 327.500.000 đồng; kịp thời chi trả trợ cấp Tết Nguyên đán theo quyết định của UBND tỉnh với 1.675 đối tượng, tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng và 824 đối tượng người có công với cách mạng số tiền hơn 249 triệu đồng theo quyết định của Chủ tịch nước.

Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông báo số 651-TB/VPTU, ngày 11/01/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trích kinh phí 1.249,7 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp chi hỗ trợ 1.004 lượt hộ nghèo, cận nghèo; song song đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức từ thiện đã tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 15.000 lượt người và hơn 3.500 lượt hộ gia đình với tổng kinh phí vận động được hơn 5 tỷ đồng.

Tổ chức mừng thọ cho 50 cụ 90 tuổi và 09 cụ 100 tuổi với số tiền là 41,3 triệu đồng. Ngoài ra, thăm 101 bệnh nhân nằm viện vào ngày 30 Tết Âm lịch với số tiền là 200.000 đồng/người.

Công tác tiếp nhận, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chuẩn bị chu đáo<sup>(1)</sup>.

Thực hiện chủ trương vui Xuân đón Tết với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã không được sử dụng ngân sách tổ chức liên hoan, họp mặt để dành thời gian chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, các hộ khó khăn..., tinh thần chỉ đạo trên được thực hiện nghiêm túc.

#### 2. Tổ chức các hoạt động trang trí, văn hóa, văn nghệ

Thị xã đã tổ chức viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ, Khu Di tích lịch sử Cách mạng Dốc Ông Bằng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; các khu vui chơi thiếu nhi trên địa bàn thị xã hoạt động trong tất cả các ngày Tết để phục vụ Nhân dân.

<sup>(1)</sup> Tổng số bệnh nhân đến khám, điều trị từ ngày 06/02/2024 đến 12/02/2024 (tức từ 27/12 âm lịch đến mừng 3 Tết Âm lịch) là 612 trường hợp. Thực hiện 16 ca phẫu thuật an toàn, các tua trực cấp cứu duy trì đều đặn 24/24 giờ nên đã giải quyết kịp thời các nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân địa phương.

Tổ chức trang trí Tết đa dạng, phong phú, trong đó có tổ chức trang trí Đường hoa xuân Nguyễn Huệ, khai mạc vào tối ngày 03/02/2024; tổ chức trang trí đường Thống Nhất, trang trí đèn led, cụm hoa led tại một số tuyến đường; treo 80 lá cờ tại 02 cây cầu, 40 lá cờ đuôi nheo, 110 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc, 56 dây cờ dây, 06 dây đèn hoa led trang trí dọc trụ điện; làm mới 350 m<sup>2</sup> các cụm pa nô, trang trí 06 cụm hoa led công viên mới; các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc theo quy định.

Các hoạt động tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thị xã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo; phòng chống tội phạm<sup>(2)</sup>.

Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân; xây dựng các tin, bài và phóng sự phục vụ Nhân dân. Duy trì tiếp phát các kênh truyền hình với chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu giải trí và hưởng thụ văn hoá của Nhân dân địa phương trong dịp Tết<sup>(3)</sup>.

### 3. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã La Gi tiếp tục được giữ vững.

Trong 05 Tết, từ ngày 08/02/2024 đến ngày 12/02/2024 (từ ngày 29/12 âm lịch đến ngày Mừng 3 Tết âm lịch): trên địa bàn thị xã xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông/bị thương 01 người; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng 01 vụ/bị thương 01 người.

Phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội không xảy ra (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 không tăng, không giảm).

Công tác phòng chống cháy nổ được tăng cường, không phát hiện vi phạm liên quan đến pháo nổ; kiểm điểm rắn đe 25 trường hợp vi phạm trật tự xã hội.

**Nhìn chung**, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khá tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo chu đáo và tốt hơn, phát huy tinh thần tương thân, tương ái bảo đảm “người người có Tết, nhà nhà cùng vui Tết”; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí được duy trì; hàng hóa phong phú, giá cả tương đối ổn định; các dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, điện, nước phục vụ Tết đảm bảo; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, chủ động tuần tra kiểm soát, không để xảy ra bị động, bất ngờ hay hình thành “điểm nóng”; công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm; Nhân dân thị xã đón xuân trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

## LA GI ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Sau 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 22/7/2022 của Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2021 của Tỉnh ủy (khoá XIV) (viết tắt là Kế hoạch 89-KH/TU của Thị ủy) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, du lịch thị xã La Gi tiếp tục có chuyển biến tích cực, hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, chất lượng từng bước được nâng lên, tiềm năng du lịch thị xã được khai thác ngày càng tốt hơn góp phần tích cực

<sup>(2)</sup> Tuyên truyền lưu động với thời lượng 48 giờ, truyền thanh không dây 100 giờ, 06 m<sup>2</sup> Panô.

<sup>(3)</sup> Tổ chức lễ khai mạc đường hoa xuân Nguyễn Huệ ngày 03/02/2024; tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 vào đêm 30 Tết; tổ chức các câu lạc bộ Dân vũ đường phố vào đêm mừng 2 Tết; tổ chức các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao đường phố vào đêm mừng 3 Tết; tổ chức câu lạc bộ Aecoutic trẻ La Gi vào đêm mừng 4 Tết; tổ chức biểu diễn Múa Lân Sư - Rồng tại Tượng đài Bác Hồ với các cháu Thiếu nhi vào 25 Tết; tổ chức giải bóng rổ thanh thiếu nhi mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 vào 28 Tết và mừng 4 Tết.

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Lượng du khách đến thị xã tăng hằng năm, tốc độ phát triển ngành khá<sup>(4)</sup>. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được chỉ đạo triển khai tích cực; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hạ tầng phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thị xã<sup>(5)</sup> và tạo cho môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch được quan tâm; việc xã hội hóa công tác quảng bá nhận được sự tham gia của nhiều người và nhiều doanh nghiệp.

*Tuy nhiên*, du lịch thị xã phát triển vẫn còn chậm, nhiều khó khăn; các dự án du lịch trên địa bàn thị xã chậm triển khai, các loại hình dịch vụ du lịch chưa đa dạng, chất lượng chưa cao; thiếu các điểm vui chơi giải trí, chưa khai thác tốt cảnh quan môi trường và giá trị lịch sử văn hóa để hấp dẫn và lưu giữ du khách. Công tác quảng bá xúc tiến về du lịch có mặt còn hạn chế; chưa có sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của địa phương, chưa hấp dẫn. Công tác đền bù, giải tỏa, giải quyết khiếu kiện còn kéo dài<sup>(6)</sup>. Vệ sinh môi trường một số nơi chưa tốt, tình trạng rác thải, nước thải tại các khu du lịch, bãi biển chưa được xử lý triệt để. Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch chưa cao, chưa chuyên nghiệp. Bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch ở thị xã và ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng vẫn còn hạn chế. Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển du lịch; công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò phát triển du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Nhân dân có mặt còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả nội dung Kế hoạch 89-KH/TU của Thị ủy gắn với thực hiện Kết luận số 951-KL/TU, ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2021 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 06-NQ/TU); Ban Thường vụ Thị ủy đã đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Đảng ủy các phường, xã tiếp tục quán triệt, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch 89-KH/TU của Thị ủy (khóa XI)<sup>(7)</sup>, góp phần vào kết quả chung của Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV); trong đó tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

**1.** Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, phòng, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội về nhiệm vụ phát triển du lịch thị xã, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch 89-KH/TU của Thị ủy trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và Nhân dân.

**2.** Trên cơ sở quy hoạch tổng thể thị xã, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch về phát triển du lịch thị xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với sở, ngành của tỉnh kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch đã chấp thuận đầu tư, tạo điều kiện để các

<sup>(4)</sup> Ước tính lượt du khách đến thị xã La Gi khoảng 250.000 lượt/năm, khách lưu trú chiếm khoảng 40% tổng lượt du khách, khách quốc tế đạt bình quân 1.500 lượt người/năm. Công suất hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 30% vào các ngày trong tuần và 100% vào các dịp lễ, Tết.

<sup>(5)</sup> Đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 719; nâng cấp các tuyến đường nội thị (Đường Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Du, Hùng Vương, Ngô Đức Tồn vào Dinh Thầy Thím, đường Trần Khánh Dư, công viên Nguyễn Huệ, công viên Diên Hồng... ) và các hạng mục điện chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, trồng cây xanh theo các tuyến đường cũng được đầu tư đồng bộ (làm mới Hệ thống chiếu sáng công viên Nguyễn Huệ, cải tạo điện chiếu sáng bằng đèn Led các tuyến đường Lê Lợi, Bến Chương Dương, đường Tôn Đức Thắng, Hoàng Diệu, Nguyễn Công Trứ...); đang triển khai Dự án đường ven biển thị xã (giai đoạn 1). Nâng cấp các trạm BTS (3G, 4G); triển khai mạng cáp quang dẫn đến các khu, điểm du lịch...

<sup>(6)</sup> Khu vực xã Tân Phước vương công tác đền bù giải tỏa; khu vực xã Tân Bình - Tân Tiến đa số các dự án không tiếp giáp với hạ tầng giao thông nên việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn.

<sup>(7)</sup> Phân đầu đến năm 2025: Thị xã La Gi đón từ 800.000 đến 900.000 lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch trên 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 15 - 20% năm. Hoàn thành và đưa vào khai thác 04 điểm du lịch cộng đồng; mỗi năm có thêm dự án du lịch được chấp thuận đầu tư đi vào hoạt động. Phân đầu đến năm 2030: Đón 2 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt từ 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 20 - 22%/năm.

dự án triển khai xây dựng và đi vào hoạt động; kiến nghị UBND tỉnh thu hồi các dự án du lịch không chấp hành đầy đủ các yêu cầu đã cam kết. Chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi tối đa, thu hút nhà đầu tư.

**3.** Dành nguồn ngân sách và huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng (hạ tầng phục vụ phát triển du lịch và hạ tầng thương mại, dịch vụ...) gắn với xây dựng và chỉnh trang đô thị, nông thôn ngày càng hiện đại, văn minh; chú ý hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, công trình công chào, công trình tạo điểm nhấn ở các cửa ngõ ra, vào thị xã, cải tạo công viên...

**4.** Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, giao thông; chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, trồng cây xanh, vườn hoa, xây dựng nếp sống văn minh, người dân thân thiện, mến khách. Tăng cường đầu tư phát triển các dịch vụ công cộng phục vụ du lịch.

**5.** Tiếp tục thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm, tâm huyết để triển khai các loại hình dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn, nhất là đầu tư các dự án có quy mô lớn, các khu vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm mua sắm hiện đại...; khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, loại hình dịch vụ du lịch gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm theo chỉ đạo của tỉnh đạt kết quả.

**6.** Tăng cường quản lý, củng cố, trùng tu, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử đang được khai thác hiệu quả; tiếp tục tạo ra những cảnh quan mới tại các điểm du lịch. Khai thác, phát huy hiệu quả các điểm du lịch cộng đồng.

**7.** Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch theo định hướng: Du lịch biển, thể thao, giải trí, trọng tâm là xây dựng tuyến đường ven biển, du lịch văn hóa, tín ngưỡng; du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, ẩm thực; phát triển các sản phẩm truyền thống và ẩm thực đặc trưng của thị xã; hình thành các loại hình du lịch khai thác thế mạnh của rừng, biển, sông, hồ,...

**8.** Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã.

**9.** Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, thủ tục liên quan tới doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

**BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY**